

Số 48-KH/TU

KẾ HOẠCH**tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng**

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**1. Mục đích**

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, liên hệ áp dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết Đại hội XI thành phố). Từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI thành phố.

2. Yêu cầu

- Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, được thực hiện một cách bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng. Toàn thể cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết. Phương thức học tập, quán triệt Nghị quyết được kết hợp giữa tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt

chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

- Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải căn cứ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố; Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của cấp mình (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, cụ thể bằng các Đề án, Kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100” đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Công tác tuyên truyền cần tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thời gian trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng; phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động trong suốt nhiệm kỳ. Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Đảm bảo nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII của Đảng được tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân.

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

- Hình thức: Hội nghị trực tuyến.

- Thành phần tham dự Hội nghị (các đồng chí chưa tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư tổ chức ngày 27 - 28 tháng 3 năm 2021):

+ Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh: các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố các thời kỳ; các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp thành phố.

+ Tại các điểm cầu cơ sở: cấp ủy cấp quận, huyện và Thành ủy Thủ Đức; đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy¹.

- Nội dung học tập, quán triệt

+ Chuyên đề 1: “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Kính mời Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc đồng chí Lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương.

+ Chuyên đề 2: “Những vấn đề, nội dung trọng tâm Chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Kính mời Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Hoàn thành trong quý II năm 2021.

* **Lưu ý:** Cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công theo dõi, việc tham dự học tập và viết bài thu hoạch của đảng viên sau Hội nghị.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, căn cứ văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI thành phố, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI thành phố và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn, tổ chức học tập, phổ biến sâu, rộng nội dung văn kiện đến đoàn viên, hội viên, chức sắc các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu và các tầng lớp Nhân dân với hình thức, quy mô phù hợp.

Liên hệ, phối hợp cấp ủy địa phương nơi cơ quan, đơn vị đặt trụ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc được cùng tham dự học.

Hoàn thành trong quý II năm 2021.

3. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và viết thu hoạch cá nhân

3.1. Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, căn cứ Nghị quyết Đại hội XI thành phố

¹ Đảng bộ các cấp trong Quân đội và Công an tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo kế hoạch của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương. Đối với những đối tượng chưa được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị trực tuyến, Đảng ủy Quân sự thành phố và Đảng ủy Công an thành phố tổ chức Hội nghị bằng hình thức phù hợp hoặc phối hợp cấp ủy địa phương nơi cơ quan, đơn vị đặt trụ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham dự học.

và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI thành phố; đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thành ủy sẽ ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3.2. Cấp ủy các quận, huyện và Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy bám sát, cụ thể hóa Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chọn những nội dung liên quan trực tiếp đến thẩm quyền, trách nhiệm yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc sẽ cần phối hợp trong tổng thể chung để xây dựng chương trình hành động cho phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy cấp mình phải đề ra lộ trình gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận về xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị và đưa thành một nhiệm vụ thường xuyên trong Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để kiểm điểm đánh giá hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

3.3. Đảng viên có trách nhiệm viết bài thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chọn nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, nghĩa vụ đảng viên nơi làm việc, học tập, cư trú. Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở chịu trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả bài thu hoạch của đảng viên thuộc Đảng bộ mình.

4. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân

4.1. Tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, nhanh nhạy, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tới đông đảo quần chúng Nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài; góp phần củng cố

niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

4.2. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể.

Đối với các Đảng bộ có tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: đề nghị cấp ủy chỉ đạo tổ chức biên soạn những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành các tài liệu tuyên truyền ngắn gọn như tờ rơi, infographic... phù hợp điều kiện, đặc thù của từng đối tượng cụ thể.

4.3. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố chỉ đạo các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành chỉ đạo việc tuyên truyền Nghị quyết thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các đợt sáng tác, biểu diễn nghệ thuật với các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.

4.4. Các cơ quan báo chí thành phố, nhất là Báo Sài Gòn giải phóng, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân và hoạt động thông tin đối ngoại về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố

- Phân công các sở, ban, ngành thành phố xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI thành phố một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, đơn vị. Chương trình hành động của ngành, đơn vị phải được sự thống nhất của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy những nội dung trọng tâm cần quán triệt, triển khai trong Hội nghị cấp thành phố.

- Phân công Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hướng dẫn Thành ủy Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị cơ sở đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật bằng hình thức thích hợp, hiệu quả, thuyết phục.

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên trang tin điện tử, trang thông tin nội bộ...

- Theo dõi kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy.

- Nghiên cứu thời gian phù hợp để tổ chức các Hội nghị nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình hành động tại các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI thành phố; định kỳ hàng năm báo cáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Ban Dân vận Thành ủy

- Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch về công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI thành phố và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI thành phố.

- Phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình Nhân dân trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn thành phố và báo cáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

5. Văn phòng Thành ủy

- Tham mưu nội dung chuyên đề “Những vấn đề, nội dung trọng tâm Chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Thường trực Thành ủy trong Hội nghị cấp thành phố. Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị cấp thành phố.

- Đảm bảo điều kiện an ninh, y tế, kỹ thuật (âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, đường truyền trực tuyến...), hậu cần (hội trường, phong sân khấu, phục vụ giải lao, ăn nhẹ giữa giờ...).

- Tiếp nhận và phân phối tài liệu nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các cấp ủy cấp trên cơ sở trực thuộc thành ủy, các sở, ban, ngành thành phố và đại biểu dự các Hội nghị cấp thành phố.

- Hướng dẫn kinh phí phục vụ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đề xuất bổ sung tài liệu, kinh phí khi cần thiết.

6. Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy

- Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho từng đối tượng cụ thể ở cấp mình một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, an toàn.

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp mình và chịu trách nhiệm về chất lượng của Chương trình hành động cấp mình và cấp cơ sở trực thuộc.

- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy; trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết và chủ trì thảo luận, thông qua Chương trình hành động của cấp mình.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở cụ thể hóa Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, thực chất và an toàn; tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của cấp ủy.

7. Các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo kết quả đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trước ngày **20 tháng 7 năm 2021** về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).

Nơi nhận:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
- Các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy,
- Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Thành Đoàn,
- Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy,
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy,
- Các Sở, ban - ngành thành phố,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Hồ Hải